

Source : สยามธุรกิจ

Date : 12 ก.พ. 2562 Page : 15

No : 62044140

ปตท.เปิดปั๊มน้ำมันบี20แห่งแรกบริการรถใหญ่ มี.ค.ถึงคิวรถกระบะลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ สนับสนุนนโยบายภาครัฐ เปิดจำหน่าย น้ำมันดีเซล บี20 ภายในสถานีบริการน้ำมัน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย นำร่อง ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวน 5 แห่ง กระจายทั่วประเทศ พร้อมเตรียมความพร้อมเร่งจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี20 ทุกช่องทาง เผยเปิดให้บริการกับรายย่อยรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้ว เดือนมี.ค. ถึงคิวรถกระบะ เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน

โดย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี20 ภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น สาขาวงแหวนตะวันออก (ขาเข้า) จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านสุขภาพและสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก กระทรวงพลังงานจึงเร่งสนองนโยบายรัฐบาล ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้าน



พลังงาน เพื่อร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ผ่านพันธกิจลดการใช้น้ำมันไปได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ได้มีการปรับราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี20 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซล บี7 อยู่ 5 บาทต่อลิตร และหลังจากนั้นจะต่ำกว่า 3 บาทต่อลิตร โดยเป็นผลจากการลดอัตราภาษีเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และการลดภาษีสรรพสามิต ซึ่งคาดว่าจะราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี20 นี้ จะสามารถช่วยลดต้นทุนของ

ผู้ประกอบการรถขนส่งอันจะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาค่าโดยสาร และค่าครองชีพด้านอื่นๆ ของประชาชน และในการนี้ ยังได้แสดงความขอบคุณ กลุ่ม ปตท. และพีทีที โออาร์ ที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมการจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี20 ในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น และคาดว่าจะการเปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี20 ในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านสภาพอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ กล่าวว่า พีทีที โออาร์สนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยได้เปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี20 ภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นำร่อง ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่นทั่วประเทศ จำนวน 5 แห่ง เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขา วงแหวนตะวันตก (ขาเข้า) ปทุมธานี พีทีที สเตชั่น สาขา พระราม 2 (ขาออก) กรุงเทพมหานคร พีทีที สเตชั่น สาขาปากช่อง นครราชสีมา พีทีที สเตชั่น สาขา เขาคันทรัง ศรีราชา ชลบุรี และพีทีที สเตชั่น สาขา สวี ชุมพร ให้กับประชาชนรายย่อยที่ใช้รถขนาดใหญ่

ส่วนรถกระบะ ปตท. ได้มีการศึกษาวิจัยร่วมกับทางค่ายรถอู่ชู คาดว่าจะมีการให้บริการน้ำมันดีเซล บี20 ได้ในเร็วๆ

นี้ ส่วนผู้ขับขี่รถกระบะถ้ามีความต้องการใช้น้ำมันดีเซล บี20 ในช่วงนี้สามารถปรึกษาศูนย์บริการในพื้นที่ได้ ซึ่งจะให้คำแนะนำในการเปลี่ยนอุปกรณ์บางชนิด เพื่อสามารถใช้น้ำมันดีเซล บี20 ได้

สำหรับพีทีที โออาร์ ในฐานะบริษัทเรือธง ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก ได้เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี20 โดยเตรียมความพร้อมอย่างครบวงจร ทั้งด้านคลังผลิต ถึงเก็บ การขนส่ง รวมถึงตู้จ่าย เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการในการใช้น้ำมันดีเซล บี20 จากทั่วประเทศได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มรถบรรทุก และเรือขนส่ง ซึ่งได้เริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายให้ออกรถขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก. และบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. โดยปัจจุบัน พีทีที โออาร์ มีความพร้อมสามารถจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี 20 ให้กับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวข้างต้นได้ทันที โดยที่ผ่านมา พีที

ที โออาร์ ได้ตอบสนองเรื่องการผลักดันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บี20 มาโดยตลอด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสังแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรจากภาวะปาล์มล้นตลาดอีกด้วย

ในปี 2561 ได้ช่วยซื้อน้ำมันไบโอดีเซล บี100 เข้ามาเก็บสำรอง เพิ่มขึ้น 40 ล้านลิตร รวมเป็นน้ำมันไบโอดีเซล บี100 ที่ได้ช่วยซื้อเพิ่มเติมจากความต้องการปกติแล้วกว่า 63 ล้านลิตร นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการทดสอบการใช้น้ำมันดีเซล บี10 และน้ำมันดีเซล บี20 ในเครื่องจักรรถไถอีกด้วย

ด้าน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าว

ว่า คาดว่าในเดือนหน้ารถกระบะจะสามารถใช้น้ำมันดีเซล บี20 ได้ เพื่อช่วยลดผลกระทบของขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามความพร้อมของกลุ่ม ปตท. ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ ปตท. ได้พัฒนามาโดยตลอด รวมถึงกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถฟรี 30 รายการ พร้อมด้วยการมอบส่วนลดพิเศษแก่ประชาชน จากศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ ในพื้นที่กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล พร้อมขอขอบคุณกระทรวงพลังงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสนับสนุนผลักดันจนทำให้วันนี้ น้ำมันดีเซล บี20 ได้มีช่องทางจำหน่ายสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น